

## ตะกั่วไม้เศรษฐกิจตัวใหม่มาแรง !!!

นำเสนอเมื่อ : 19 พ.ค. 2552

ตะกั่วไม้เศรษฐกิจตัวใหม่มาแรง รองรับตลาดเฟอร์นิเจอร์

ตะกั่ว 2 ปีที่ปลูกในดินนา

ต้นตะกั่ว ไม้เศรษฐกิจตัวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก และในกลุ่มอุตสาหกรรมไม้เฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทย เหตุผลมาจากตะกั่วเป็นไม้โตเร็ว ให้อายุไม้มากกว่า และเนื้อไม้เนียนเรียบไม่มีรอยสี ราคาไม่แพงสูง ด้วยเหตุนี้เอง จึงมีผู้ประกอบการสนใจเข้ามาทำธุรกิจกล้าไม้ตะกั่วกันเป็นจำนวนมาก

แปลงเพาะพันธุ์กล้าตะกั่ว

นายไศธนะ เพิ่มชาติ เจ้าของสวนตะกั่วหลวง เล่าว่า ตะกั่วเป็นไม้ที่พบเห็นได้ในป่าร้อนชื้น ทางภาคใต้ และภาคเหนือ โดยตะกั่วใหม่จะมีคุณสมบัติ ช่วยกักเก็บน้ำและความชื้นไว้กับต้นไม้ที่อยู่ใต้ต้น เพราะมีใบกว้างมาก ทำให้ป่ามีความชุ่มชื้น ไม่แห้งแล้ง ไม้ที่อยู่ในป่าเจริญเติบโตไปด้วย คนทั่วไปจึงเรียก ตะกั่วว่า **ไม้เบิกป่า ไม้เบิกนา**

และด้วยคุณสมบัติของตะกั่วที่เป็นไม้โตเร็วให้เนื้อไม้มาก และได้เนื้อไม้ที่เนียนเรียบ นำหนักเบา ทำให้ในวงการอุตสาหกรรมไม้ จึงให้ความสนใจนำตะกั่วมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ ฝ้าหลัง และพาเลท ที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรม เพราะมีน้ำหนักเบา โดยปัจจุบันมีการปลูกตะกั่วเป็นไม้เศรษฐกิจในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ จึงได้มีผู้ผลิตต้นกล้าตะกั่วออกมาจำหน่ายเป็นจำนวนมากเช่นกัน

นายไศธนะ เพิ่มชาติ เจ้าของ

“ผมเองเป็นรายหนึ่งที่ทำธุรกิจไม้ตะกั่วอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่ ปลูก เพาะพันธุ์กล้าออกจำหน่าย และสุดท้ายออกมาเป็นขายโปรดัคส ในรูปของแผ่นรองลึงไสของที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรม ซึ่งในแต่ละปีมีความต้องการแผ่นรองลึงเป็นจำนวนมาก และจากเดิมใช้ไมยาง ซึ่งให้เนื้อไม้น้อย ต่างจากไม้ตะกั่วที่ให้เนื้อไม้มากกว่าทำให้ต้นทุนลดลงและน้ำหนักเบา ”

สำหรับไม้ตะกั่วเป็นไม้ในกลุ่มเดียวกับ ไม้มยาง และยูคาลิปตัส โดยตะกั่วจะใช้เวลาในการปลูกประมาณ 5-6 ปี มีขนาดความสูงประมาณ 15-25 เมตร ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์และการดูแลรักษา ส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4-5 เซนติเมตร อายุ 2 ปีขึ้นไป ทนต่อสภาวะน้ำท่วมขัง และที่ให้อายุไม้มาก เพราะลำต้นจะตรงไม่แตกกิ่งก้าน



หลังจากตัดไปแล้วต่อจะแตกใหม่



นายโคธนะ เล่าต่อว่า ส่วนราคาต้นตะกั่วในปัจจุบันที่อายุ 5-6 ปี ราคาต้นละไม้ต่ำกว่า 500 บาท ซึ่งลูกค้าที่ซื้อต้นกลางจุกเร็ว จะรับประกันซื้อคืน ในราคา 500 บาท โดยราคาต้นกลางจะเริ่มต้นตั้งแต่ 8 บวท ไปจนถึง 15 บวท ซึ่งต้นกลางจะมีอายุประมาณ 3-5 เดือน การปลูกต้นตะกั่ว จะต้องปลูกที่ลุ่ม เพราะเป็นไม้ที่ชอบน้ำ ในช่วงแรกต้องการให้โตเร็วจำเป็นต้องรดน้ำอยู่เรื่อย

ที่ผุจนมวเราได้จำหน่ายต้นกล้าออกไปแล้วเป็นหลักล้านต้น โดยปีที่แล้วจำหน่ายต้นกลางออกไปทั้งสิ้น 8 แสนต้น ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะมาจากทางภาคใต้ โดยจะมีการนำไปปลูกแทรกอยู่ในสวนยาง เพราะปกติชาวสวนยางจะมีการตัดต้นยางทิ้งต้องใช้เวลา 10 ปี และถาวรคายางแพงกว่าชาวสวนก็จะไม่ยอมตัดต้นยางทิ้ง ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม่ต้องซื้อไม้ในราคาสูง และไม่มีไม้สำหรับมาทำเฟอร์นิเจอร์



ผลตะกั่วที่นำเมล็ดมาเพาะเป็นต้นกล้า



“ผมเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ จึงได้ไปพบต้นตะกั่วในพื้นที่ป่าภาคใต้และภาคเหนือ จะเรียกว่าไม้ตุ้ม หรือ ไม้ตุ้มหลวง ภาคกลางจะเรียกว่า ตะกั่วยักษ์ ซึ่งเห็นว่าเป็นไม้โตเร็ว น่าจะนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง และได้ทดลองปลูก เห็นว่าเป็นไม้ปลูกง่าย และใหญ่เนื้อไม้มากที่สำคัญน้ำหนักเบา จึงตัดสินใจทำเป็นธุรกิจแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นเป็นต้นมา จนมาถึงวันนี้ ทำมานานกว่า 5 ปี”

สำหรับตลาดของไม้ตะกั่ว เป็นกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และอุตสาหกรรมไม้อื่น ๆ และถ้าเป็นตะกั่วที่มีอายุนานเป็น 10 ปี ก็สามารถนำมาใช้เป็นไม้สำหรับปลูกบ้านได้ ปัจจุบันลูกค้าต่างประเทศให้ความสนใจค่อนข้างมาก เพราะเนื้อไม้เนียนสวย และน้ำหนักเบา ราคาถูกกว่าไม้สนหลายเท่าตัว และที่สำคัญคือ ปลูก หมด ไม้กิน เพราะมียางชนิดหนึ่งที่อยู่ในเนื้อไม้ที่แมลงเหล่านี้ไม่ชอบ



ขนาดลำต้นที่พร้อมจะนำมาแปรรูป



อย่างไรก็ตาม แม้ว่าต่างประเทศให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากยังมีไม้ส่งออกสู่ตลาดน้อยมาก ยังไม่เพียงพอต่อการใช้ในประเทศ จึงยังไม่มี การส่งออกไปต่างประเทศ เชื่อว่าในอนาคตถ้ามีการปลูกกันมาก ตะกั่ว น่าจะเป็นไม้เศรษฐกิจของไทยที่มีการส่งออกไปต่างประเทศ สร้างรายได้เข้าประเทศจำนวนมาก

ส่วนลูกค้าปัจจุบันจะเป็นกลุ่มคนที่มั่งคั่ง และไม่ได้ทำประโยชน์อะไร ก็จะนำต้นตะกั่วไปปลูกทิ้งไว้ และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง นำไปปลูกแทรกอยู่ในสวนยาง สวนอีกกลุ่มหนึ่ง เป็นชาวนา สามารถนำไปปลูกบนคันนา เหมือนกับการปลูกต้นยูคาลิปตัส



นำมาแปรรูปพร้อมทำเฟอร์นิเจอร์



สำหรับประโยชน์ของต้นตะกั่ว เริ่มจากตะกั่วอายุ 2 ปี

สามารถนำมาทำไม้เยื่อกระดาษได้เพราะอัตราการเจริญเติบโตที่เร็ว ส่วนในปีที่ 3-5

สามารถตัดบางส่วนเพื่อส่งแปรรูปทำเป็นไม้นานา 4-10 และหากปลูกเกิน 5 ปีขึ้นไป สามารถแปรรูปเป็นไม้ต่างๆ ซึ่งทำผลกำไรให้มากขึ้นโดยการแปรรูปเป็นไม้นานากวาง หรือ ไม้อัด งานเฟอร์นิเจอร์ หลากหลาย เช่น โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา เรือขุด ลังใส่ของ เครื่องดนตรี ฯลฯ งานฝีมือที่สวยงามต่างๆ เช่น กลองใส่ จิวเวอรี่ ของตกแต่งบ้านต่างๆ ตามบ้าน ดินสอ ของเล่น ฯลฯ

ขอขอบคุณข้อมูล <http://www.manager.co.th/SMEs/ViewNews.aspx?NewsID=952000054468>